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รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 21/2547

เม่ือวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2547
ณ  หองประชุมสารสิน  ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

         ******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย  อธิการบดี ประธาน
2. รศ.ดํ ารงค  หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร
3. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
5. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
6. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
7. รศ.อัศนี  ปราจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
8. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
9. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร
10. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร
11. รศ.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
12. ผศ.นเรศ  วโรภาสตระกูล รองคณบดีฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
13. รศ.พีรสิทธ์ิ  คํ านวณศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
15. นายชัชวาลย  ยุทธชัยยางกุล รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
16. รศ.นิวัตร  จันทรเทวี คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
17. รศ.บังอร   ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
18. ผศ.หลา  อาจวิชัย รองคณบดีฝายริหาร

แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี
19. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
20. นายชํ านาญ  บุญญาพุทธิพงศ รองคณบดีฝายวิจัยและวางแผนฯ

แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
21. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
22. นายพยุงศิลป  เปศรี รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
23. รศ. ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
24. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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25. รศ.เทอดศักดิ์  คํ าเหม็ง           รองผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
แทนผูอํ านวยการศูนบริการวิชาการ

26. ผศ.สุกิจจา  จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
27. นางพรรณวดี  ตันติศิรินทร รองประธานสภาคณาจารย คนท่ี 1

แทนประธานสภาคณาจารย
28. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย และ
                                                             รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

          ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการท่ีประชุม
ผูไมมาประชุม
1. รศ.กลุธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ และ

รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
2. นางสังวาลย  ชางทอง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล
                                                             ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

ผูเขารวมประชุม
1. นายชอ  วายุภักตร ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
2. นางณัฐสมล ธนกูลรังสฤษด์ิ ผูชวยผูอํ านวยการวิทยาลับบัณฑิตศึกษาการจัดการ

แทนผูอํ านวยการวิทยาลับบัณฑิตศึกษาการจัดการ
3. นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย รองประธานสภาขาราชการและลูกจางคนท่ี 1

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอที่ประชุม
1.1 การเชญิกรรมการสภามหาวทิยาลยัขอนแกนชดุใหม ประชมุรวมกับผูบรหิารมหาวทิยาลยั
ประธานเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่ท่ีประชุมคณบดีเคยไดเสนอใหมีการประชุมรวมกัน

ระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหมและผูบริหารมหาวิทยาลัยนั้น  มหาวิทยาลัยไดหารือนายกสภา
มหาวิทยาลัยเรื่องกํ าหนดการประชุมรวมดังกลาว ซ่ึงมิไดถือเปนการประชุมสภามหาวิทยาลัยอยางเปนทางการ
แลว  โดยกํ าหนดเปนวันพุธท่ี 5 มกราคม 2548  เวลา 9.00 –12.00 น.  ในการประชุมดังกลาวจะเปนการแนะ
นํ าผูบริหาร และมหาวิทยาลัยในภาพรวม พันธกิจ  ตลอดจนปญหาสํ าคัญตางๆ ท้ังนี้จะมีหนังสือเรียนเชิญอีกครั้ง

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

       1.2 ขออนุมัติหลักการในการดํ าเนินงานของ ที่ประชุม อ.ก.ม.
ประธานเสนอตอท่ีประชุมความวา เนื่องจากขณะนี้ อ.ก.ม. ไดส้ินสภาพแลว ตั้งแต วันท่ี 13

พฤศจิกายน 2547  ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ท่ีได
ประกาศใชเรียบรอยแลว  มีผลทํ าใหอ ํานาจหนาท่ีความรบัผดิชอบของ อ.ก.ม. เดมิ เปนของสภามหาวทิยาลัย  แต
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เนือ่งจากกรรมการสภามหาวทิยาลัยขอนแกนชดุใหม ยังอยูในระหวางด ําเนนิการเพือ่ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงตัง้
เพือ่ใหการบรหิารงานของมหาวทิยาลัยสามารถด ําเนนิการตอไปได อธิการบดีไดเสนอขอความเห็นชอบจากนายก
สภามหาวทิยาลัย ขอให อ.ก.ม. ชดุเดมิปฏิบตัหินาท่ีตอไปเปนการชัว่คราวจนกวาจะมีการประชมุสภามหาวทิยาลัย
นัดแรก ซ่ึงจะไดพิจารณากํ าหนดองคประกอบตางๆใหชัดเจน   ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากนายกสภาฯแลว

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที ่2  เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุคณบด ีครัง้ที ่20/2547 เม่ือวนัพุธที ่10 พฤศจกิายน 2547
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้ง 20/2547 เม่ือวันพุธท่ี 10 พฤศจิกายน 2547 โดย

ไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน    (-ไมมี-)

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาผูอํ านวยการวิทยาเขตหนองคาย

พ.ศ. … และ รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาหัวหนาสายวิชาของ
วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. …

ประธานไดเสนอตอท่ีประชุมความวาเพื่อใหการไดมาซ่ึงตํ าแหนงผู อํ านวยการวิทยาเขต
หนองคาย  และหัวหนาสายวิชาของวทิยาเขตหนองคาย เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย การ
บริหารงานของวิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. 2547  วิทยาเขตฯจึงไดเสนอรางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การสรรหาผูอํ านวยการวิทยาเขตหนองคาย พ.ศ.2547 และรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหา
หัวหนาสายวิชาของวิทยาเขตหนองคาย พ.ศ.2547  มาเพื่อพิจารณา ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบและขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี

1)  รางประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาผูอํ านวยการวิทยาเขตหนองคาย
พ.ศ. …

- ขอ 6 (1) ใหปรับคุณสมบัติการศึกษาขั้นตํ่ าจากปริญญาโทหรือเทียบเทาขึ้นไป เปน ปริญญาโทหรือ
เทียบเทา หรือดํ ารงตํ าแหนงทางวิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไป สํ าหรับหนวยงานภาครัฐ และ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาขึ้นไป สํ าหรับหนวยงานภาคเอกชน

- ขอ 10 (2) บรรทัดท่ี 2 “ขอ 10.1” ไมมี ใหแกเปน “ขอ 10 (1)”
     ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
      1. ควรเพิ่มเรื่องอํ านาจหนาท่ีของกรรมการสรรหาฯ ใหชัดเจน

 2. วิธีการไดมาซ่ึงชื่อผูสมควรดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการฯ ควรเปดกวางใหมีรูปแบบที่หลากหลาย
     เพื่อใหไดผูท่ีมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น โดยอาจใชวิธี  (1) ประกาศทั่วไปใหผูท่ีสนใจและมี
     คุณสมบัติตามที่กํ าหนดไดรับทราบ และสมัครดวยตนเอง หรือ (2) คณะกรรมการสรรหาเปนผู
     เสนอรายชื่อผูสมควรดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการ  หาวิธีการอื่นใดที่คณะกรรมการสรรหาเห็น
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     สมควร  แตท้ังนี้ ตองมีการประกาศขั้นตอนวิธีการสรรหาใหไดรับทราบอยางชัดเจนลวงหนา
3. ใหมีระบบจูงใจใหผูท่ีสนใจเกิดความตองการมาสมัครในตํ าแหนงดังกลาวโดยใหมีสิทธ์ิอยางนอย

เทากบัคณบดี
2) รางระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย การสรรหาหวัหนาสายวชิาของวทิยาเขตหนองคาย พ.ศ. …
 -     ขอ 4  ควรตดันยิามของ  “การสรรหา”  ออก
       เม่ือแกไขแลวใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป

4.2 โครงการรบันักเรยีนเขาศกึษาในสาขาวชิาเทคนิคการแพทยและสาขาวชิากายภาพบ ําบัด
ประธานใหคณบดคีณะเทคนคิการแพทยเสนอตอท่ีประชมุ เพือ่เปนการสนองนโยบายการกระจาย

โอกาสใหนกัเรยีนทีมี่ความรูความสามารถเขาศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี มหาวทิยาลัยขอนแกน คณะเทคนคิการแพทย
จงึไดเสนอโครงการรบันกัเรยีนเขาศกึษาฯ เปนกรณพีเิศษ และโดยวธีิพเิศษ  ประจ ําปการศกึษา 2548  ซ่ึงไดรบัความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลัยขอนแกน คราวประชมุครัง้ท่ี 4/2547 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจกิายน
2547  แลว  จ ํานวน 3 โครงการ ดงันี้

1. โครงการรับนักเรียนเขาศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทยและสาขาวิชากายภาพบํ าบัด คณะเทคนิค
การแพทย มหาวทิยาลัยขอนแกน เปนกรณพีเิศษ (นกัเรยีนท่ีมีผลการเรยีนดใีนจงัหวดั ปตตาน ียะลา และนราธวิาส)

2. โครงการรับนักเรียนเขาศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทยและสาขาวิชากายภาพบํ าบัด คณะเทคนิค
การแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนวิธีพิเศษ (นักเรียนที่ไดรับทุนจากองคการบริหารสวนตํ าบล (อบต.) ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

3. โครงการรบันักเรียนเขาศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทยและสาขาวิชากายภาพบํ าบัด คณะเทคนิค
การแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยวิธีพิเศษ (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีท่ัวประเทศไทย)
ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบใหนํ าเสนอโครงการดังกลาวทั้ง 3 โครงการ ใหสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาตอไป โดยขอใหคณะจัดทํ าเอกสารสรุปการรับนักเรียนเขาศึกษาของคณะเทคนิคการแพทยทั้งหมด
ตลอดจนแนวคดิของแตละโครงการอยางชดัเจน เพ่ือใหเหน็ภาพรวมทัง้ระบบ ประกอบการพจิารณาของสภา
มหาวทิยาลยัดวย     และมีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมดังน้ี

1. การสอบคัดเลือกเขาศึกษาตามโครงการเชนน้ี ไมควรกํ าหนดเง่ือนไขโดยระบุคะแนนสอบวัด
ความรู แตควรพิจารณากลั่นกรองนักเรียนโดยวิธีการอื่นๆ ที่มีความชัดเจน

2. คณะวิชาตางๆ ควรมีการพิจารณาแหลงที่ผูเรียนจะเขาถึงไดโดยตรง อาจตองจัดเปนโครงการ
ความรวมมือกับชุมชน   ทั้งน้ี ไมควรใหมีผลกระทบกับโควตาการรับนักศึกษาปกติ

และที่ประชุมมีมติใหมหาวิทยาลัยปรับระบบและวิธีการรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
โดยวิธีรับตรง เปนการสมัครทางอินเตอรเน็ต แทนการสงเจาหนาที่ออกไปรับสมัคร ซึ่งจะทํ าใหการรับสมัคร
มีประสิทธิภาพมากกวา เพราะสามารถดํ าเนินการไดโดยสะดวก ประหยัด  ลดปญหาในการบริหารจัดการ
เอกสาร   โดยมอบใหฝายวิชาการรับไปดํ าเนินการ
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4.3 ขออนุมัติโครงการทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ประธานใหคณบดคีณะทันตแพทยศาสตรเสนอตอท่ีประชมุ ความวา เพือ่เปดโอกาสใหนกัศกึษาหลักสูตร

ทันตแพทยบณัฑติ ทีมีความสนใจและมศีกัยภาพไดศกึษาในหลักสูตร 2 ปรญิญา คือทันตแพทยศาสตรบณัฑติ และปรชัญา
ดษุฎีบณัฑติ ซ่ึงจะทํ าใหไดบณัฑติทันตแพทยท่ีมีความรูและทักษะ ท้ังในฐานะทนัตแพทยและนกัวจิยัเชงิลึกดานวทิยาศาสตร
การแพทยทางทันตกรรม ซ่ึงบคุลากรดงักลาวจะสามารถทดแทนอตัราอาจารยท่ีเกษยีณอายุราชการและเปนบคุลากรท่ีมี
คุณภาพของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน ตอบสนองความตองการของประเทศในอนาคต  คณะทันต
แพทยศาสตรจงึขอเสนอโครงการทนัตแพทยศาสตรบณัฑติและปรชัญาดษุฎีบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรชองปาก
(ท.บ.-ปร.ด.)  โดยจะเริม่รบันกัศกึษาเขาโครงการตัง้แตปการศกึษา 2548 เปนตนไป  ปละ 5 คน  ซ่ึงมีรายละเอยีดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชมุพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป

4.4 รางปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2548
ประธานใหผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผลเสนอตอท่ีประชุมความวา เนื่องจากราง

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่องปฏิทินการศึกษาระดับปรญิญาตร ีและระดบับณัฑติศกึษา ปการศกึษา 2548
ไดผานการพจิารณาของทีป่ระชมุคณะกรรมการวชิาการ ครัง้ท่ี 4/2547 เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2547 แลว  จึง
ขอนํ าเสนอท่ีประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่พจิารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ชอบใหออกเปนประกาศมหาวทิยาลยัตอไปได   โดยมขีอคดิเหน็เสนอ

แนะเพ่ือปรบัแกไข รางประกาศ ฯ ขอ 38 ของระดบัปรญิญาตร ีและ ขอ 30 ในระดบับัณฑติศกึษา ซึง่กํ าหนดวนั
สดุทายทีส่ภามหาวทิยาลยัอนุมัติใหนักศกึษาส ําเรจ็การศกึษาโดยมสีทิธิเ์ขารบัพระราชทานปรญิญาบตัร น้ัน ใหปรบั
ขอความเปน “วนัสดุทายทีก่รรมการประจ ําคณะใหความเหน็ชอบใหนักศกึษาส ําเรจ็การศกึษา  และมสีทิธิเ์ขารบั
พระราชทานปรญิญาบตัร ประจ ําป พ.ศ. 2548 ”   และใหขยายเวลา จากวนัที ่ 26 ตุลาคม  เปน  วนัที ่  31
ตุลาคม  เพ่ือเอือ้ประโยชนใหนักศกึษาทีเ่รยีนจบในเวลา 3 ปครึง่ สามารถด ําเนินเรือ่งขอจบการศกึษาไดทนัเวลา
โดยในสวนเรือ่งการขออนมัุติปรญิญาตอสภามหาวทิยาลยั อาจใหวธิกีารเวยีนหนังสอืขออนุมัติ

4.5 ประมาณการรายรับ-รายจาย ของโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าป 2548
ประธานใหรองอธกิารบดฝีายบรหิารเสนอตอท่ีประชมุ ความวา โรงพมิพมหาวทิยาลัยขอนแกน ไดจดัทํ า

ประมาณการรายรบั-รายจาย ของโรงพมิพมหาวทิยาลัยขอนแกน ประจ ําป 2548 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2548) ซ่ึง
ไดประมาณรายไดจากการขายและบรกิาร 9,868,000.00 บาท ก ําไรหลังหักคาใชจายในการด ําเนนิงาน 2,372,720.00 บาท
ก ําไรสุทธิ 1,717,720.00 บาท  ท้ังนีไ้ดผานความเหน็ชอบของท่ีประชมุคณะกรรมการบรหิารงานโรงพมิพมหาวทิยาลัย
ขอนแกน ครัง้ท่ี 3/2547 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจกิายน 2547 และท่ีประชมุคณะกรรมการอ ํานวยการโรงพมิพฯ ครัง้ท่ี 3/2547
เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจกิายน 2547 แลว ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ โดยขอแกไขหัวเรือ่ง ในหนา
ตารางแสดงรายละเอยีดประมาณการรายได-รายจาย ฯ คํ าวา “ตนทุนการพมิพ ” แกไขเปน “ประมาณการรายจาย”
และ ในหนารายชือ่ลูกคาฯ   คํ าวา “รายชือ่ลูกหนี”้ แกไขเปน “รายชือ่ลูกคา”

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
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ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบใหนํ าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป
4.6 ขอเสนอแตงต้ังคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย
ประธานใหรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยสมาชิกสภาคณาจารย

ชุดท่ี 25 ไดดํ ารงตํ าแหนงครบวาระในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2547 และมหาวิทยาลัยไดดํ าเนินการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาคณาจารย ชุดใหม เพื่อปฏิบัติหนาท่ีแทนชุดเดิมเรียบรอยแลว  และรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
ไดเชิญประชุมสมาชิกสภาคณาจารย นัดแรก เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2547
เสร็จเรียบรอยแลว ผลปรากฎ ดังนี้

1. ตํ าแหนงประธานสภาคณาจารย ไดแก ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง
2. ตํ าแหนงรองประธานสภาฯ คนท่ี 1 ไดแก อาจารยพรรณวดี  ตันติศิรินทร
3. ตํ าแหนงรองประธานสภาฯ คนท่ี 2 ไดแก รศ.สุธา ภูสิทธิศักดิ์
4. ตํ าแหนงเลขานุการสภาฯ ไดแก อาจารยเฉลิมชัย อภิญญานุรักษ

                   ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะไดดํ าเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งตาม ขอ 12 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ.2545 ตอไป

           จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป

4.7 กํ าหนดการประชุมคณบดี ประจํ าป 2548
ประธานไดแจงตอท่ีประชุมความวา ฝายเลขานุการท่ีประชุมไดจัดทํ ากํ าหนดการประชุมคณบดี

ประจํ าป 2548 ซ่ึงกํ าหนดเปนวันพุธสัปดาหท่ี 1 และวันท่ีพุธสัปดาหท่ี 2 ของเดือน เชนท่ีผานมา ซ่ึงมีราย
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม สํ าหรับกํ าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยจะไดมีการหารือกับ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหมอีกครั้ง  ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอกํ าหนดการประชุมคณบดีดวย  แตในขณะนี้ขอ
กํ าหนดเชนเดิมท่ีเคยปฏิบัติไปกอน

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องแจงเพ่ือทราบ
5.1 คณะพยาบาลศาสตรขออนุมัติหลกัการแนวการปฏบัิติงาน ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ

เรื่องการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2547
ประธานใหคณบดีคณะพยาบาลศาสตรเสนอตอท่ีประชุม ความวา ตามที่สํ านักงานเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ไดนํ าประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2547
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมท่ี 121 ตอนท่ี 78 ง  ลงวันท่ี 28 กันยายน 2547 นั้น เพื่อ
ใหการปฏิบัติงานของคณะพยาบาลศาสตร เกิดความเรียบรอย และถูกตองตามกฎหมาย  จึงขออนุมัติหลักการ
แนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการประจํ าคณะฯ ตามโครงสรางเดิมปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการประจํ าคณะฯ ตอ
ไป จนกวาการแตงตั้งคณะกรรมการประจํ าคณะฯ ตามโครงสรางใหมจะแลวเสร็จ

2. ใหมติคณะกรรมการประจํ าคณะฯ ตามโครงสรางเดิมมีผลใชบังคับไดตอไป จนกวาจะมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการตามโครงสรางใหม และมติใหม
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ซ่ึงอธิการบดไีดเห็นชอบหลกัการแลว และใหน ําเสนอสภามหาวทิยาลัยพจิารณาใหการรบัรองตอไป
จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป

5.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจํ าปงบประมาณ 2547

ประธานใหรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอท่ีประชุม ความวา หนวยตรวจสอบภายใน ได
ทํ าการตรวจสอบงบดุลและงบกํ าไรขาดทุน  ของสถานีวทิยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแกน สํ าหรับปงบ
ประมาณ 2547 ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2547 กับบัญชีเอกสารและหลักฐานตางๆ การปฏิบัติทางบัญชีและ
ทดสอบรายการอื่นๆ ท่ีจํ าเปนตามหลักวิชาการบัญชีแลว เห็นวางบการนี้แสดงผลการดํ าเนินงานโดยถูกตองตามที่
ควร และไดทํ าขึ้นตามหลักบัญชีคูท่ีใชโดยทั่วไปสํ าหรับวิธีการคิด คาเส่ือมราคาสินทรัพยใชวิธีเสนตรง (Straight
– line method) สํ าหรับวิธีการบันทึกบัญชีใชเกณฑพึงรับพึงจาย (Accural Basis)  โดยสรุปสถานีวิทยุ มีรายได
สูงกวารายจายสุทธิ 2,997,382.25 บาท  ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ
6.1 รายงานผลการสมัมนาฯ เรือ่ง “การยกระดบั Logistics เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถไทยในเวทโีลก”
ประธานเสนอตอท่ีประชมุ ความวา ดวยสํ านกังานปลัดกระทรวงศกึษาธิการไดมีหนงัสือแจงวาคณะรฐั

มนตรใีนการประชมุเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2547 ไดรบัทราบรายงานผลการสมัมนาเชงิปฏิบตักิารเรือ่ง “การยกระดบั
Logistics เพือ่เพิม่ขดีความสามารถไทยในเวทโีลก” และเห็นวากระทรวงศกึษาธิการสามารถใหการสนบัสนนุการพฒันา
ระบบ Logistics ซ่ึงเปนนโยบายเรงดวนของรฐับาลไดหลายรปูแบบและควรแจงใหหนวยงานตางๆ ไดรบัทราบและน ํา
ไปใชประโยชนในสวนท่ีเกีย่วของตอไป และเนือ่งจากในปจจบุนัยังไมมีการรวบรวมขอมูลเกีย่วกบัการเปดสอนดาน
Logistics อยางเปนระบบ ดงันัน้ เพือ่ใหมีฐานขอมูลในเรือ่งนีเ้พือ่ประโยชนในการก ําหนดนโยบายและแนวทางการ
พฒันาดาน Logistics ตามนโยบายของรฐับาล จงึขอความอนเุคราะหมหาวทิยาลัย/สถาบนัท่ีเปดสอนในหลกัสูตร
รายวชิา หรอืจดัการฝกอบรมเกีย่วกบัเรือ่งนี ้โปรดจดัสงขอมูลมายัง สํ านกันโยบายและแผนอดุมศกึษา สํ านกังานคณะ
กรรมการการอดุมศกึษา ภายในวนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2547  ซ่ึงไดมอบหมายใหฝายวชิาการพจิารณาจดัทํ าขอมูลแลว
สํ าหรบัคณะฯทีเ่กีย่วของเห็นควรพจิารณาปรบัปรงุหรอืจดัทํ าหลักสูตรขึน้ใหมรองรบั ซ่ึงถอืเปนโอกาสของมหาวทิยาลัย
                      จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

6.2 รายงานความคืบหนา รางพระราชบัญญัติที่เก่ียวกับการอุดมศึกษา
ประธานเสนอตอท่ีประชมุ ความวา ไดรบัขอมูลความคบืหนารางพระราชบญัญตัเิกีย่วกบัการอดุมศกึษา

ณ วนัท่ี 24 พฤศจกิายน 2547  ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ สํ าหรบัรางพระราชบญัญตัิ
มหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ….  นัน้ บดันีส้ภาผูแทนราษฎรพจิารณาเสรจ็แลว   และอยูระหวางการพจิารณาของวฒุสิภา

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมรับทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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6.3 การสรรหาคณะกรรมการประจํ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ชุดใหม
ประธานใหรองอธิการบดีฝายวิจัยเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราว

ประชุมครั้งท่ี 8/2547 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2547 ไดเห็นชอบขอเสนอการปรับบทบาทและโครงสรางสถาบัน
วิจัยและพัฒนา แลวนั้น เพื่อใหการบริหารงานสถาบันฯ เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเปนไป
ตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ  สถาบันฯจึงขอเสนอใหมีการสรรหาคณะกรรมการประจํ าสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อ
ทํ าหนาท่ีในการเสนอแนะแนวทางและกํ ากับดูแลการดํ าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาใหสอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย  รวมถึงเรื่องการพิจารณากํ าหนด TOR ของสถาบันและบุคลากร ดวย   ซ่ึงเปนการ
ดํ าเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการประจํ าสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2541
ท่ีระบุใหมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในและ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีมีคามรูความสามารถทางการวิจัยดาน
สังคม ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดานวิทยาศาสตรสุขภาพ จํ านวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 9 คน
ดังนั้นสถาบันฯ จึงขอเสนอรายชื่อคณาจารยผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน และผูทรงคุณวุฒิภายนอก
เพื่อรับการเสนอแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการประจํ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นควรใหสถาบันฯเสนอขอแกไขขอบังคับฯ วาดวยคณะกรรมการ

ประจํ าสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2541 ใหสอดคลองกับภารกิจหนาที่ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย ใหเรียบรอยกอน แลวจึงคอยเสนอเรื่องการสรรหาคณะกรรมการประจํ าสถาบัน 

6.4 รางการปรบัโครงสรางการบรหิารงานของบณัฑติวทิยาลยั และ รางขอบังคบัมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวย การจัดใหมีคณะกรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดระบบการ
บริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2547”

ประธานใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ใน
คราวประชุมครั้งท่ี 3/2547 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2547 ไดมีมติใหบัณฑิตวิทยาลัยปรับเปล่ียน บทบาท หนาท่ี
โดยเนนใหมีบทบาทเชิงนโยบาย เนนการดํ าเนินงานเชิงรุกท่ีพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาใหมากขึ้น โดยควรมีบทบาทหนาท่ีสํ าคัญ 4 ดาน ไดแก1) ดานนโยบายและแผนพฒันาบณัฑติศกึษา 2) ดาน
การจดัการหลกัสูตรสาขาวชิารวม 3) ดานการพฒันาคณุภาพการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 4) ดานการรักษามาตรฐาน
คุณภาพบัณฑิตศึกษา  นั้น    ซ่ึงการดํ าเนินการเสนอขอปรับโครงสรางการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัยใหมนี้
บัณฑิตวิทยาลัยใชวิธีศึกษาและทดลองหาโครงสรางขององคกรท่ีคิดวาเหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยเริ่มศึกษาและทดลองใชตั้งแตป พ.ศ. 2542 เปนตนมา  พรอมท้ังมีการปรับปรุงและพัฒนาจน
ไดโครงสรางท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการคือ 1) ไมมีการ
แบงหนวยงานในสํ านักงาน  2) บุคลากรมีภาระงานที่ชัดเจน  3) ภาระงานของบุคลากรมีความยืดหยุน สามารถ
ปรับเปล่ียนได 4) มีการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและองคกร  5) มีระบบการทํ างาน
ควบคูและทดแทนกันในชวงท่ีคนคนหนึ่งไมอยู     เพื่อการปฏิบัติงานจะเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของบัณฑิต
วิทยาลัย  จึงแบงเปน 2 กลุมภารกิจ คือ กลุมอํ านวยการ   กลุมสารสนเทศและวิชาการ     สํ าหรับการกํ ากับการ
ด ําเนินงานขององคกร กํ าหนดใหมีคณะกรรมการ 2 ชุดคือ คณะกรรมการกํ ากับดูแลเชิงนโยบายของการดํ าเนิน
งานของบัณฑิตวิทยาลัย  และ คณะกรรมการเพื่อประสานการดํ าเนินงานตางๆ   ซ่ึงโครงสรางนี้ไดรับความเห็น
ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2547 เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน
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2547 แลว   และเพื่อใหโครงสรางของบัณฑิตวิทยาลัยท่ีเสนอปรับปรุงใหม มีผลในทางปฏิบัติ จึงไดจัดทํ ารางขอ
บังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดใหมีคณะกรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัย และการจัดระบบการบริหาร
งานในบัณฑิตวิทยาลัย ใหสอดคลองกับโครงสรางใหมท่ีเสนอปรับปรุงนี้ดวย

บณัฑติวทิยาลัยจงึใครขอเสนอรางการปรบัปรงุโครงสรางการบรหิารงาน และ รางขอบงัคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดใหมีคณะกรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดระบบการบริหารงานใน
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2547  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

           จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป โดยมีขอคิดเห็น

เสนอแนะดังน้ี
1. ใหแกไขรางขอบังคับฯ ขอ 6.3 จาก “พิจารณาวางระเบียบและออกขอบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย

ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนมอบหมาย” เปน “พิจารณาวางระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย”
2. ใหบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเรื่องการวิเคราะหคาใชจายในการบริหารจัดการของบัณฑิตศึกษา

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและมาตรฐานการจัดการอยางเปนระบบยิ่งขึ้น ดวย

6.5 การจดัท ํารางระเบียบขอบังคบัเพ่ือรองรบัการบรหิารงานตาม พ.ร.บ.ขาราชการพลเรอืน
ในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. 2547

ประธานใหคณบดคีณะพยาบาลศาสตรเสนอตอท่ีประชมุความวา มหาวทิยาลัยหรอืคณะวชิาจะตอง
ด ําเนนิการอยางไรเพือ่เตรยีมการรองรบัพระราชบญัญตัิขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. 2547  ท่ีได
ประกาศใชไปแลว  อธิการบดไีดแจงวา สภามหาวทิยาลัยเคยไดแตงตัง้คณะกรรมการเพือ่พจิารณาออกแบบระบบบรหิาร
งานบคุคลตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษาไวแลว มหาวทิยาลัยไดก ําหนดเชญิ
กรรมการชดุดงักลาวมาประชมุเพือ่จดัทํ ารางกฎหมายรองรบัพระราชบญัญตัฯิดงักลาว ในวนัท่ี 4-6 ธันวาคม 2547 นี้
ท่ี อนิเตอรรสีอรท อ ําเภอหนองแสง  จงัหวดัอดุรธาน ีหากคณบด ีผูอ ํานวยการ ทานใดสนใจเขารวมประชมุใหขอคิดเห็น
กข็อเรยีนเชญิดวยความยนิดี
                      ทีป่ระชมุรบัทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.25 นาฬิกา

    
พิศาล  ศิริธร

             (รองศาสตราจารยพิศาล  ศิริธร)
       รองอธิการบดีฝายวิจัย

  ปฏิบัติหนาท่ีแทนเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสาวลัลธริมา  ประจง
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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